

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/ ๐45



สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยการรับสมัครสอบดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพบว่า มีประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดหลายแห่ง ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/๒๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย นั้น

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาแล้ว เห็นว่าการที่ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด มีการระบุเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/๒๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจทำให้ผู้สมัครสอบเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน เนื่องจากเนื้อหาของหนังสือฉบับนี้หน้าแรกระบุให้ “หนังสือรับรองสิทธิ” เป็นเอกสารที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ และในหน้าสองข้อ ๒ ของหนังสือฉบับเดียวกันนี้ ที่แจ้งว่าสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะออกหนังสือรับรองของคุรุสภาว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาการอนุมัติ แต่ข้อเท็จจริง ณ ปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีได้ออกเอกสาร “หนังสือรับรองสิทธิ” หรือหนังสือรับรองใด ๆ ให้แก่ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภท ประกอบกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ปรับรูปแบบการให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเปลี่ยนรูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบกระดาษเป็นใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตั้งวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ สามารถพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ได้จากระบบสารสนเทศของคุรุสภา และหากหน่วยงานใดประสงค์ จะตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของคุรุสภาอีกด้วย

/อนึ่ง...

อนึ่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงขอเรียนข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ณ ปัจจุบัน มีดังนี้

๑. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หมายถึง หลักฐานที่ออกให้แก่ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพที่คุรุสภากำหนด และมีสิทธิประกอบวิชาชีพควบคุมได้ตามกฎหมาย โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอายุ ๕ ปี

๒. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หมายถึง หลักฐานที่ออกให้แก่ผู้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครูโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารสถานศึกษา และเมื่อปฏิบัติการสอนเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านการรับรองจากสถานศึกษา ให้นำหลักฐานการผ่านการรับรองประสบการณ์การสอนจากสถานศึกษาและใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมายื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยใบอนุญาตปฏิบัติการสอน มีอายุ ๒ ปี

๓. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายถึง หนังสือที่ออกให้แก่ผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา แต่ไม่มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นการอนุญาตให้เฉพาะบุคคล เฉพาะสถานศึกษาที่ขออนุญาต โดยให้หน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษาที่มีความจำเป็นต้องรับผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ยื่นคำขอพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อำนวยการสถานศึกษา และมีเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป หนังสืออนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา และหากผู้ได้รับอนุญาตมีการประพฤติปฏิบัติตนฝ่าฝืนจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือลาออก หรือย้ายสถานศึกษา ให้ถือว่า การอนุญาตดังกล่าวสิ้นสุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)
เลขาธิการคุรุสภา

สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๙๔ และ ๐ ๒๓๐๔ ๙๘๙๙ กค ๙

Email: monthasang17@gmail.com